



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร/โทรสาร ๐ ๒๕๑ ๕๕๔๗
<http://www.epd.go.th>

ยโสธร เปิดศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อำเภอดำเนินแก้ว และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และนางราตรี ป้องสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมเปิดศูนย์ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดยโสธร โดยมีนางเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานเป็นศูนย์บริการประชาชนฯ ซึ่งการเปิดศูนย์บริการในครั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้รับผิดชอบศูนย์บริการประชาชนฯ ในการดูแลและบริการประชาชนในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการประชาชน บริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร โดยกิจกรรมในศูนย์บริการประชาชนฯ ได้แก่ การบริการกาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็นฟรี และยังได้นำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต เกษตรกรทั่วไป ร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก ให้กับประชาชนทั่วไปได้แวะเลือกชมและเลือกซื้อ เป็นของฝาก ก่อนเดินทางกลับบ้าน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์บริการประชาชน โดยการนำสินค้าแปรรูปการเกษตรมาร่วมจำหน่าย เช่น ถั่วคั่วทราย ผักปลอดสาร แดงโมอินทรีย์ ฯลฯ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต สร้างอาชีพที่มั่นคงต่อไป

